



DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Phụ Tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm

THƯ CÁM ƠN

Calgary ngày 11 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Cha Chánh Xứ Martin Nguyễn Thanh Tuyền, O.P.,
Cha Giuse Vũ Văn Tập, O.P. & Cha Phó Giuse Phạm Công Liêm, O.P.

Đồng kính gửi: Ban Điều Hành Chi Hội Hội Bảo Trợ Ôn Gọi Thánh Martinô Vancouver và tất cả quý hội viên.

Kính thưa Quý Cha và Quý Ân Nhân,

Được sự ưu ái của Cha Chánh xứ và quý Cha Phó, Phụ Tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm, Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại qua Ban Đặc Trách Hội Nuôi Dưỡng Ôn Gọi Thánh Martinô, đã tổ chức Thánh lễ Tạ ơn và Mừng Bốn Mạng vào ngày 07 tháng 11 năm 2022 tại Nhà Thờ Thánh Giuse, để cầu nguyện cho Quý Ân Nhân trong Hội còn sống cũng như đã qua đời; đồng thời kêu gọi sự cộng tác cách quảng đại của tất cả Quý Ân Nhân trong Giáo Xứ cho Quỹ Ôn Gọi của Phụ Tỉnh Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại ngày càng phát triển.

Phụ Tỉnh xin hết lòng tri ân Quý Ân Nhân đã đóng góp cách rộng lượng cho Quỹ Ôn Gọi với tổng số thu được trong Thánh lễ và tiệc mừng ngày 07 tháng 11, 2022 là: **\$63,670.00 CAD**. Phụ tỉnh cũng xin tri tất cả quý mạnh thường quân đã đóng góp hiện kim, cũng như của ăn, thức uống cho tiệc mừng kính Bốn Mạng Martinô tại Hội Trường Giáo Xứ. Bữa tiệc thật tuyệt vời, ngoài sự mong đợi của Ban Tổ Chức.

Phụ Tỉnh tin chắc rằng, Thánh Martinô sẽ mãi mãi bầu cử cho Quý Ông Bà Anh Chị Em qua sự cho đi cách quảng đại này. Xin Quý Ân Nhân tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ và cầu nguyện cho vườn ươm Ôn Gọi của Dòng Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại. Đồng thời, kính xin Quý Ân Nhân tận tình mời gọi những người thân trong gia đình, bạn bè cùng rộng lượng tham gia và đóng góp cho Quỹ Ôn Gọi Thánh Martinô để cùng thừa hưởng mọi ơn ích thiêng liêng của Dòng Đa Minh.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh Đa Minh, Thánh Martinô và các thánh Dòng, ban muôn hồng ân và sức khỏe cho Quý Cha, Ban Điều Hành, toàn thể quý ân nhân, và quý hội viên Hội Bảo Trợ Ôn Gọi Thánh Martinô.

Hiệp nhất trong Chúa Kitô, Mẹ Maria, và Thánh Quan Thầy Martinô.

Ts. Phêrô Phạm Hương, OP
Bề Trên Phụ Tỉnh

